

NGHỊ QUYẾT
CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ
về phương hướng, nhiệm vụ năm 2018

Năm 2017, trong điều kiện, tình hình chung về kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn, Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ Thành phố tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và đạt kết quả toàn diện trên các lĩnh vực. Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị có nhiều chuyển biến tích cực, kinh tế có mức tăng trưởng khá; giá trị sản xuất các ngành kinh tế đều đạt và vượt so với Nghị quyết đề ra; An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, an sinh xã hội được đảm bảo; tư tưởng, đời sống nhân dân ổn định. Các nhiệm vụ trọng tâm, chuyên đề công tác lớn được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo. Chủ đề công tác năm được tập trung quyết liệt và đạt được nhiều kết quả quan trọng... Bên cạnh những kết quả đã đạt được, còn một số tồn tại, hạn chế đã được Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố nghiêm túc kiểm điểm và đề ra biện pháp khắc phục.

Năm 2018, là năm tiến hành sơ kết giữa nhiệm kỳ để đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp (nhiệm kỳ 2015 - 2020), bên cạnh những thuận lợi là cơ bản, song vẫn còn nhiều khó khăn và thách thức, nhất là những khó khăn trong sản xuất, kinh doanh của ngành than, điện, xi măng... sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố. Những yếu tố ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội còn tiềm ẩn phức tạp; tác động tiêu cực từ thiên tai, dịch bệnh có xu hướng diễn biến khó lường. Phát huy kết quả đã đạt được, khắc phục triệt để những tồn tại hạn chế, với quyết tâm của cả hệ thống chính trị, BCH Đảng bộ thành phố xác định chủ đề công tác năm 2018 để tập trung lãnh đạo chỉ đạo là: **"Tập trung công tác chỉnh trang đô thị; giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; bảo vệ và nâng cao chất lượng môi trường tự nhiên"**.

I. MỤC TIÊU VÀ CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU

1. Mục tiêu: *Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị; thực hiện tinh giản bộ máy, biên chế; Duy trì, nâng cao chất lượng tăng trưởng, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng nâng tỷ trọng của khu vực dịch vụ. Thực hiện ba đột phá chiến lược; đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện kỷ luật, kỷ cương và công tác phòng chống tham nhũng. Tăng cường quản lý nhà nước trên các lĩnh vực nhất là quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường; chỉnh trang đô thị, giải quyết khiếu nại tố cáo. Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đồng hành cùng doanh nghiệp; ổn định trật tự, ATXH, bảo đảm quốc phòng, an ninh; nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân.*

2. Các chỉ tiêu chủ yếu: (1) Tổ chức cơ sở Đảng đạt TSVM đạt 50%, không có cơ sở yếu, kém; (2) Tỷ lệ kết nạp đảng viên mới đạt 4% trở lên so với tổng số đảng viên toàn Đảng bộ. (3) Giá trị tăng thêm ngành CN - XD địa phương (giá so sánh 2010) đạt 14% trở lên; (4) Giá trị tăng thêm các ngành du lịch, dịch vụ, thương mại (giá hiện hành) đạt 17% trở lên; (5) Giá trị tăng thêm ngành nông, lâm, thủy sản (giá so sánh 2010) đạt 4% trở lên; (6) Tổng nguồn vốn đầu tư toàn xã hội trên địa bàn tăng 10% trở lên; (7) Phân đấu tổng thu ngân sách nhà nước, ngân sách địa phương đạt và vượt so với dự toán Tỉnh giao. (8) Giữ vững chất lượng phổ cập giáo dục Mầm non cho trẻ 5 tuổi, TH, THCS (97,6% số trường đạt chuẩn quốc gia), trong đó: chuẩn quốc gia mức độ 2 đạt 70%. (9) Giải quyết việc làm cho 4.400 lượt lao động; (10) Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 84%; (11) Mức giảm tỷ suất sinh thô là 0,01%; (12) Tỷ lệ hộ nghèo giảm 0,2%; (13) Giảm tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng 0,26% (xuống còn 6,96%); (14) Số giường bệnh trên 1 vạn dân đạt 110 giường; duy trì, giữ vững 100% xã, phường đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn đến 2020. (15) Tỷ lệ che phủ rừng: 49% trở lên; (16) Tỷ lệ dân số nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh: 98,5%; (17) Tỷ lệ dân số đô thị được sử dụng nước sạch: 99%; (18) Tỷ lệ cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng được xử lý: 100%; (19) Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt khu đô thị được thu gom: 100%. (20) Tỷ lệ chất thải rắn y tế được xử lý: 100%.

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

1. Xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị vững mạnh:

1.1. Đánh giá kết quả giữa nhiệm kỳ về thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XIX. Rà soát, đánh giá kết quả giữa nhiệm kỳ về thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XIX, để có giải pháp phù hợp nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra, phân đấu đến năm 2020, Ưông Bí có cơ cấu kinh tế: *Dịch vụ - du lịch; Công nghiệp - xây dựng; Nông, lâm, thủy sản.* Triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của cấp trên và chương trình hành động của Thành phố về phát triển du lịch, dịch vụ nhằm nâng cao tỷ trọng và chất lượng dịch vụ, du lịch trong cơ cấu kinh tế. Đây mạnh tốc độ phát triển kinh tế - xã hội nhằm xây dựng Ưông Bí trở thành thành phố động lực phát triển trong chuỗi đô thị phía Tây của Tỉnh; là trung tâm du lịch tâm linh của cả nước, trung tâm đào tạo nguồn nhân lực của Tỉnh Quảng Ninh.

1.2. Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, tạo sự thống nhất, đồng thuận cao trong hệ thống chính trị và toàn xã hội nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của thành phố. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết TW 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn đảng gắn với việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị với chủ đề năm 2018 là: *"Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"*; Nghị quyết *"Về đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư tưởng trong tình hình mới"* của Tỉnh, các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên và Thành ủy tới cơ sở. Đây mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức cảnh giác, khả năng *"tự đề kháng"* trong cán bộ, đảng viên và nhân dân trước những thông tin

xấu, độc; kiên quyết chống lại luận điệu tuyên truyền xuyên tạc, nói xấu, bôi nhọ đường lối lãnh đạo của Đảng, hạ uy tín cán bộ lãnh đạo các cấp; thực hiện các giải pháp hạn chế tác động tiêu cực và phát huy hiệu ứng tích cực của mạng xã hội.

1.3. Thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (Khóa XII) của Đảng gắn với tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TU và Quyết định số 1873-QĐ/TU, ngày 28/02/2015 của BTV Tỉnh ủy về “Đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng; thực hiện tinh giản bộ máy, biên chế” của Đảng bộ thành phố. Triển khai thực hiện Chương trình hành động của Đảng bộ Thành phố thực hiện các Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) của Đảng và các Chương trình hành động của Thành ủy về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị; Kết luận số 17-KL/TW, ngày 11/9/2017 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế. Thực hiện việc hợp nhất một số cơ quan đảng và chính quyền có chức năng, nhiệm vụ tương đồng theo chỉ đạo của Tỉnh. Chuyển đổi mô hình hoạt động các đơn vị sự nghiệp, sắp xếp đội ngũ, tinh giản biên chế hợp lý đối với các đơn vị sự nghiệp công lập; thực hiện nghiêm túc việc phân loại cán bộ, công chức, viên chức làm cơ sở xây dựng kế hoạch tinh giản biên chế cho từng năm. Sắp xếp, cơ cấu lại tổ chức, bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, phấn đấu đến 2021, giảm tối thiểu 10% tổng biên chế được cấp có thẩm quyền giao năm 2015.

Thực hiện tốt công tác kiểm điểm giữa nhiệm kỳ; nghiên cứu hoàn thiện các quy chế trong công tác đánh giá, luân chuyển, đào tạo, bổ nhiệm cán bộ, chuẩn bị đội ngũ cán bộ cho giai đoạn tới.

1.4. Chỉ đạo đồng bộ công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát theo hướng có trọng tâm, trọng điểm, phân công rõ đầu mối, rõ trách nhiệm để tránh chồng chéo; tăng cường công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí; thực hiện nghiêm túc quy định kê khai tài sản; tiếp nhận và xử lý thông tin phản ánh về tiêu cực, tham nhũng, sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Tăng cường công tác kiểm tra đột xuất, thường xuyên, trực tiếp, không báo trước đối với cán bộ, đảng viên và người đứng đầu ở cơ sở; giám sát vai trò của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong thực hiện chức trách nhiệm vụ. Phát huy vai trò của các cơ quan thanh tra, kiểm tra, điều tra và các cơ quan tư pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, đồng thời xử lý nghiêm đối với những sai phạm theo quy định của pháp luật.

1.5. Nâng cao hiệu quả hoạt động công tác dân vận của hệ thống chính trị

Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác dân vận trong hệ thống chính trị. Phát huy vị thế, vai trò của MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội trong đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của đoàn viên, hội viên. Triển khai thực hiện hướng dẫn khung để các cấp ủy, tổ chức Đảng phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tiếp tục lựa chọn, nhân rộng những mô hình dân vận khéo, gương người tốt việc tốt trên các lĩnh vực đời sống xã

hội. Tạo điều kiện để MTTQ và các đoàn thể tham gia giám sát, phản biện xã hội. Thực hiện cơ chế "*đặt hàng*" để Khối MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Làm tốt công tác dự báo và nắm tình hình diễn biến tư tưởng nhân dân để kịp thời tham mưu có biện pháp giải quyết những vấn đề bức xúc, không để phát sinh điểm nóng, phức tạp.

1.6. Nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp. Tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy quản lý nhà nước theo hướng quyết liệt, cụ thể, thiết thực; có phân công, phân nhiệm rõ ràng, cụ thể gắn với trách nhiệm người đứng đầu. Thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của công dân. Thực hiện nghiêm quy chế dân chủ ở cơ sở; phát huy vai trò của các đoàn thể và nhân dân trong giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước. Thực hiện nghiêm túc qui chế làm việc; đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong chỉ đạo, điều hành, gắn trách nhiệm của người đứng đầu; thực hiện công khai, minh bạch hoạt động của các cơ quan nhà nước.

2. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện ba đột phá chiến lược

2.1. Đẩy mạnh xây dựng hệ thống hạ tầng kinh tế - xã hội và cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và hỗ trợ phát triển doanh nghiệp: Huy động tối đa các nguồn lực xã hội để tiếp tục đầu tư kết cấu hạ tầng đồng bộ, nhất là hạ tầng dịch vụ, du lịch; hệ thống cây xanh đô thị; cải tạo, chỉnh trang một số tuyến phố trung tâm thành phố,... Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP ngày 28/4/2016; Nghị quyết số 35/NQ-CP, ngày 15/6/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020; Nghị quyết của Hội nghị TW 5 (khóa XII) của Đảng về đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp trên địa bàn.

2.2. Thực hiện cải cách hành chính: Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; nâng cao chất lượng cải cách hành chính, hiệu quả quản trị và hành chính công, tiến tới xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp. Duy trì và nâng cao chỉ số PAPI, SIPAS, DDCI; chất lượng, hiệu quả hoạt động Trung tâm hành chính công thành phố, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các xã, phường; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền điện tử. Rà soát, đơn giản hóa, tăng số thủ tục hành chính thực hiện đủ 04 bước tại Trung tâm hành chính công thành phố, cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 - 4, hướng tới mục tiêu xây dựng Trung tâm hành chính công trở thành Trung tâm dịch vụ hành chính công.

2.3. Tiếp tục thực hiện Đề án "*Đào tạo, bồi dưỡng, phát triển toàn diện và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thành phố đến năm 2020*". Nâng cao chất lượng giáo dục từ cấp mầm non đến THPT làm nền tảng đào tạo nhân lực của thành phố. Phối hợp tạo điều kiện để nâng cao chất lượng đào tạo của các trường ĐH, CĐ và đào tạo nghề trên địa bàn. Quan tâm phát triển đội ngũ giảng viên, giáo viên trong các cơ sở giáo dục, đáp ứng yêu cầu đổi mới. Phối hợp đào tạo, bồi dưỡng đáp ứng nhu cầu nhân lực ở các ngành, lĩnh vực mũi nhọn: du lịch, thương mại, dịch vụ... Ưu

tiên giành quỹ đất để đầu tư các cơ sở giáo dục đào tạo; đẩy mạnh phân luồng học sinh sau trung học cơ sở. Thực hiện chuyển nhiệm vụ “*dạy nghề*” của Trung tâm GDNN - GDTX cho các cơ sở đào tạo nghề địa bàn theo chỉ đạo của tỉnh.

3. Về phát triển kinh tế - xã hội:

3.1. Tăng cường quản lý, điều hành thu, chi ngân sách; thực hiện hiệu quả Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách giai đoạn 2016 - 2020: Tập trung các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội; tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển sản xuất, kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm tạo nguồn thu ổn định cho ngân sách nhà nước. Chủ động, linh hoạt trong quản lý điều hành thu, chi ngân sách; tăng cường các biện pháp kiểm tra, thanh tra thuế, chống thất thu ngân sách, nhất là khu vực ngoài nhà nước; đôn đốc thu nợ đọng thuế; kiểm soát chặt chẽ các khoản chi ngân sách, tuyệt đối không để phát sinh nợ đọng trong xây dựng cơ bản; đẩy mạnh tiết kiệm chi thường xuyên; phấn đấu hoàn thành vượt mức dự toán thu ngân sách được giao để giành nguồn cho đầu tư phát triển.

Tăng cường vai trò Ban chỉ đạo điều hành thu ngân sách thành phố và các xã, phường; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục và quản lý thuế. Thực hiện phân cấp triệt để trong đầu tư xây dựng cơ bản; đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công; nâng cao chất lượng lập báo cáo đề xuất, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư và quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát bảo đảm hiệu quả đầu tư theo tinh thần Nghị quyết số 82/2017/NQ-HĐND của HĐND tỉnh.

3.2. Đẩy mạnh phát triển sản xuất nông nghiệp gắn với triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới: Triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới theo mô hình nông thôn mới kiểu mẫu. Khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nâng cao chất lượng, giá trị sản phẩm, thúc đẩy sản xuất phát triển theo hướng nông nghiệp công nghệ cao, liên kết theo chuỗi giá trị, đảm bảo an toàn thực phẩm. Tiếp tục thực hiện Đề án 125/ĐA của thành phố về sản xuất hàng hóa nông nghiệp tập trung; nâng cao chất lượng các sản phẩm OCOP. Xây dựng và nhân rộng các mô hình hợp tác xã, tổ hợp tác, mô hình liên kết giữa hộ gia đình với doanh nghiệp và các đối tác kinh tế khác nhằm nâng cao thu nhập cho người dân. Tăng cường quản lý bảo vệ nguồn lợi thủy sản; làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn.

3.3. Tăng cường công tác quản lý nhà nước trên tất cả các lĩnh vực: Siết chặt công tác quản lý nhà nước về đất đai, đô thị và quản lý tài nguyên khoáng sản; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra việc xử lý các vi phạm về quy hoạch, quản lý đô thị, đất đai, xây dựng và bảo vệ môi trường. Đẩy mạnh cải cách hành chính trong quản lý đất đai, xây dựng, đô thị... Có quy định cụ thể về trách nhiệm giải trình đối với từng vị trí công tác trong bộ máy quản lý các cấp của thành phố. Tăng cường giám sát đội ngũ cán bộ công chức, viên chức trong thực thi nhiệm vụ; đề cao vai trò người đứng đầu các cơ quan, đơn vị và chính quyền các cấp trong công tác quản lý

nhà nước trên địa bàn. Tiếp tục làm tốt công tác quản lý, khai thác, vận chuyển kinh doanh than, (cát, đá, sỏi), VLXD theo Nghị quyết số 12-NQ/TU, Kết luận số 37; kết luận số 40-KL/TU của Tỉnh ủy và Kết luận số 01-KL/TU, ngày 05/4/2017 của Thành ủy. Rà soát, đôn đốc thực hiện các dự án trên địa bàn; kiên quyết báo cáo tỉnh xem xét thu hồ dự án chậm tiến độ, vi phạm pháp luật.

3.4. Tiếp tục nâng cao tỷ trọng, chất lượng dịch vụ

- Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị “*về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn*”; Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 24/7/2013 của Tỉnh ủy về phát triển du lịch; Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 05/02/2016 của Tỉnh ủy về phát triển dịch vụ và các chương trình hành động của Thành phố về thực hiện các Nghị quyết nêu trên. Trên cơ sở quy hoạch tổng thể kinh tế - xã hội, hoàn thiện quy hoạch chi tiết về phát triển du lịch - dịch vụ trên địa bàn. Tập trung nguồn lực đầu tư cơ sở hạ tầng, đặc biệt hạ tầng giao thông kết nối các điểm du lịch tiềm năng; triển khai thực hiện quy hoạch phát triển dịch vụ vùng đệm phục vụ du lịch Yên Tử.

Đẩy mạnh tuyên truyền quảng bá về du lịch, xúc tiến thương mại, dịch vụ, du lịch. Phối hợp với các chủ đầu tư đẩy nhanh hoàn thiện một số dự án động lực về phát triển dịch vụ, du lịch trên địa bàn; tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về du lịch; khai thác có hiệu quả hệ thống Trung tâm thương mại và dịch vụ du lịch. Tạo điều kiện thuận lợi cho các thành phần kinh tế tiếp tục đầu tư, nâng cấp hệ thống nhà hàng, khách sạn, trung tâm thương mại, công viên, khu vui chơi giải trí; hỗ trợ phát triển các sản phẩm hàng hóa có thế mạnh của địa phương gắn với phát triển du lịch; tiếp tục đầu tư nâng cấp, chuyển đổi mô hình hoạt động hệ thống chợ trên địa bàn.

3.5. Cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; khuyến khích và tạo điều kiện thúc đẩy khu vực kinh tế tư nhân: Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư; tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp hoạt động đầu tư và sản xuất kinh doanh. Duy trì và nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh địa phương (DDCI). Thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động của Tỉnh ủy, Thành ủy về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Tiếp tục đồng hành, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; hỗ trợ và khuyến khích khởi nghiệp.

3.6. Nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo: Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Quan tâm đầu tư cơ sở vật chất trường lớp phục vụ tốt công tác giảng dạy và học tập. Đẩy nhanh ứng dụng CNTT trong quản lý, giảng dạy và học tập. Tập trung đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục đủ trình độ, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục. Đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục đào tạo; huy động tối đa các nguồn lực để đầu tư phát triển giáo dục đào tạo, đặc biệt là các mô hình hợp tác công tư. Hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2017 - 2018, triển khai nhiệm vụ năm học 2018 - 2019 trên tinh thần đổi

mới, chất lượng. Duy trì, nâng cao chất lượng trường chuẩn quốc gia; chất lượng phổ cập giáo dục; quan tâm giáo dục kỹ năng sống cho học sinh, sinh viên. Quản lý chặt chẽ hoạt động dạy thêm, học thêm; không để xảy ra tình trạng lạm thu trong cơ sở giáo dục trên địa bàn.

3.7. Đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững: Thực hiện tốt các chính sách ưu đãi, hỗ trợ chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người có công, người nghèo và các đối tượng bảo trợ xã hội. Tiếp tục triển khai Đề án hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng, phân đấu hoàn thành theo đúng tinh thần chỉ đạo của tỉnh. Chú trọng công tác đào tạo nghề; đa dạng hóa hình thức, phương thức dạy nghề nhằm nâng cao tỷ lệ người lao động được đào tạo. Thực hiện có hiệu quả Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn; chủ động phối hợp với các doanh nghiệp trong và ngoài địa bàn tạo thêm nhiều việc làm và nâng cao thu nhập cho người lao động. Thực hiện các giải pháp giảm nghèo bền vững; lồng ghép các chương trình mục tiêu quốc gia, các dự án, đề án phát triển kinh tế xã hội cho mục tiêu giảm nghèo. Tăng cường các biện pháp phòng ngừa tệ nạn xã hội; làm tốt công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em.

3.8. Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân

Triển khai thực hiện Nghị quyết của Hội nghị BCH Trung ương 6 (khóa XII) về chăm sóc nâng cao sức khỏe nhân dân và công tác dân số trong tình hình mới. Nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh; tăng cường y tế dự phòng, thực hiện tốt vai trò chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân; Nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, triển khai liên thông trong khám, chữa bệnh cho đối tượng có bảo hiểm y tế. Tăng cường quản lý các cơ sở hành nghề y dược tư nhân; chủ động công tác phòng chống dịch bệnh, quản lý nhà nước về vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn.

3.9. Xây dựng đô thị văn hóa, văn minh: Phát huy vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh trong việc cưới, việc tang, thực hiện quy ước, hương ước ở địa bàn dân cư, thực hiện có hiệu quả bộ quy tắc ứng xử "Tự hào là công dân Uông Bí".

Tăng cường quản lý nhà nước về đô thị, quản lý trật tự vỉa hè, lòng đường, giữ gìn vệ sinh môi trường. Đẩy mạnh phong trào "*Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa*"; cuộc vận động "*Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh*". Chú trọng giáo dục văn hóa, đạo đức, kỹ năng sống cho thế hệ trẻ; duy trì các phong trào hoạt động tập thể nhằm xây dựng đô thị xanh, sạch, đẹp. Thực hiện nghiêm quy chế về quản lý đô thị, tiếp tục lập lại trật tự vỉa hè, lòng đường, giữ gìn vệ sinh môi trường, làm tốt công tác phòng chống tệ nạn xã hội.

4. Thực hiện chủ đề công tác năm 2018

4.1. Tập trung công tác chỉnh trang đô thị: Tăng cường công tác quản lý nhà nước về quy hoạch, trật tự đô thị, xây dựng; Thực hiện thống nhất phân cấp tối đa về công tác quản lý đầu tư xây dựng và nâng cấp, chỉnh trang đô thị trên địa bàn. Thu hút tối đa các nguồn lực xã hội, đặc biệt là nguồn lực trong nhân dân để phát triển hạ tầng giao thông (hiền đất, GPMB); đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư

phát triển đô thị; các dự án Đầu tư kinh doanh hạ tầng (*Khu dân cư đô thị Yên Thanh; Khu đô thị mới trung tâm phường Yên Thanh; dự án đô thị Lạc Trung; dự án khu hậu cần Giấy da Sao Vàng...*). Phối hợp hoàn thiện dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường từ Quốc lộ 18 vào Yên Tử - giai đoạn 1; đường liên huyện Uông Bí - Đông Triều; Uông Bí - Hoàn Bồ; thực hiện bê tông hóa đường giao thông thôn khu, nội đồng theo cơ chế hỗ trợ VLXD từ ngân sách thành phố. Thực hiện quy hoạch hệ thống cây xanh đô thị thành phố; hạ ngầm hệ thống dây điện, mạng viễn thông ở một số tuyến phố trên địa bàn.

4.2. Tập trung giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo:

Tập trung giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, theo hướng giải quyết đến tận cùng sự việc, gắn với trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp, định kỳ có kiểm đếm tiến độ thực hiện; tiếp tục đổi mới công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị trong công tác tham mưu, phối hợp tuyên truyền, vận động, tạo chuyển biến tích cực trong công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, nhất là đơn thư sau thực hiện công tác GPMB thực hiện các dự án.

Tập trung thực hiện có hiệu quả sự chỉ đạo của cấp trên và Thành ủy về giải quyết khiếu nại, tố cáo, nhất là việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TU, ngày 20/5/2016; Công văn số 634 CV/TU ngày 10/10/2017 của BTV Thành ủy “*về việc tăng cường công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo trên địa bàn thành phố Uông Bí*”. Chủ động giải quyết tốt quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của nhân dân. Giải quyết thấu đáo theo qui định của pháp luật đối với các kiến nghị, khiếu nại của nhân dân ngay từ cơ sở; hạn chế khiếu kiện đông người, vượt cấp; phân loại đối tượng và xử lý nghiêm các đối tượng chuyên kích động, lôi kéo khiếu kiện gây mất an ninh trật tự trên địa bàn.

4.3. Bảo vệ và nâng cao chất lượng môi trường tự nhiên:

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện Nghị quyết của Tỉnh ủy về công tác bảo vệ môi trường nhằm tạo sự chuyển biến rõ nét trong nhận thức và hành động của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong việc bảo vệ và nâng cao chất lượng môi trường tự nhiên, nhất là ở cụm dân cư, thôn, khu phố, trung tâm công cộng, khu du lịch... Tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và cộng đồng dân cư về bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu. Tiếp tục rà soát, hoàn thiện các phương án, đề án đảm bảo vệ sinh môi trường trong các khu du lịch, khu công nghiệp, cụm công nghiệp; có các giải pháp hữu hiệu để bảo vệ môi trường khu vực nông thôn, nhất là rác thải, nước thải, không khí, nghĩa trang; triển khai các dự án, ứng dụng công nghệ xử lý rác tiên tiến, hiện đại. Chỉ đạo quyết liệt hơn về công tác xử lý vi phạm trong hoạt động khai thác tài nguyên khoáng sản, hoàn nguyên môi trường, giữ rừng đầu nguồn; kiểm soát nước sạch, nước hợp vệ sinh.

Triển khai Đề án bảo đảm môi trường cấp bách ngành than trên địa bàn giai đoạn 2018-2020; thực hiện dự án di dân ra khỏi vùng sạt lở nguy hiểm tại Phường

Vàng Danh; di chuyển các cơ sở sản xuất công nghiệp, sản xuất gây ô nhiễm môi trường vào cụm công nghiệp Phương Đông - Phương Nam theo lộ trình; thực hiện đồng bộ đưa các trạm rửa xe tập trung trên địa bàn đi vào hoạt động.

Tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các cam kết của các nhà đầu tư, các doanh nghiệp về công tác bảo vệ môi trường; Phối hợp sử dụng có hiệu quả hệ thống quan trắc và cảnh báo ô nhiễm môi trường trên địa bàn. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát các hoạt động xả thải ra môi trường của các doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp ngành: than, điện, xi măng, khai thác đá, của nhà máy xử lý rác Khe Giang.... Hoàn thành việc di dời các hộ dân thuộc khu vực nhà máy xử lý rác theo lộ trình; chấm dứt hoạt động các cơ sở sản xuất vôi bằng lò nung thủ công, trái phép trên địa bàn theo kế hoạch. Phối hợp thực hiện đóng cửa mỏ đá trên địa bàn đã hết thời gian khai thác; triển khai dự án thu gom phế thải tại một số địa bàn.

5. Thực hiện công tác quốc phòng - an ninh, cải cách tư pháp và phòng chống tham nhũng

5.1. Chỉ đạo, thực hiện nghiêm chế độ trực chỉ huy, trực sẵn sàng chiến đấu; không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống; thực hiện các chính sách hậu phương quân đội; hoàn thành kế hoạch tuyển quân năm 2018 và các cuộc huấn luyện, diễn tập; bồi dưỡng kiến thức quốc phòng cho các đối tượng; đẩy nhanh tiến độ xây dựng căn cứ chiến đấu của thành phố.

5.2. Tiếp tục thực hiện Kết luận số 05-KL/TW ngày 15/7/2016 của Ban Bí thư (khóa XII); Chỉ thị số 48-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa X) "*về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tội phạm trong tình hình mới*". Chỉ thị số 18-CT/TW, ngày 04/9/2012 của Ban Bí thư và các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, Thành ủy về công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông... Thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh xử lý các loại tội phạm, kiềm chế tai nạn giao thông... Tăng cường phối hợp giữa các ngành, nâng cao ý thức cảnh giác và vai trò tự quản của người dân nhằm giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, không để hình thành các điểm nóng về ANTT, tụ điểm phức tạp về tệ nạn xã hội trên địa bàn.

5.3. Thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo trọng tâm của các cấp về phòng, chống tham nhũng; triển khai thực hiện tốt các nghị quyết, quy định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan tư pháp trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng; tiếp tục chỉ đạo rà soát các cuộc kiểm tra, giám sát, thanh tra; tăng cường thanh tra trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

5.4. Nâng cao chất lượng hoạt động tố tụng gắn với đẩy mạnh cải cách tư pháp và thực hiện các luật mới về tư pháp, bảo đảm chống oan, giảm sai, thi hành tốt các bản án, bảo vệ pháp chế, ổn định trật tự xã hội. Đẩy mạnh cải cách hành chính trong các lĩnh vực hành chính tư pháp. Triển khai các nội dung năm 2018 theo kế hoạch

của Ban chỉ đạo cải cách tư pháp thành phố thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị về “*Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020*”.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ Nghị quyết này, các Ban xây dựng Đảng, Hội đồng nhân dân, UBND, UB MTTQ và các phòng ban, ngành, đoàn thể thành phố, các chi, đảng bộ cơ sở theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn xây dựng kế hoạch, chương trình hành động cụ thể để triển khai thực hiện.

2. Về chủ đề công tác năm 2018: Giao UBND thành phố xây dựng kế hoạch để tổ chức thực hiện. Định kỳ hằng quý tiến hành rà soát, đánh giá kết quả báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố để thống nhất định hướng chỉ đạo tiếp theo.

3. Ban Tuyên giáo Thành ủy xây dựng kế hoạch tuyên truyền, quán triệt nội dung Nghị quyết đến cán bộ, đảng viên và nhân dân để tạo sự đồng thuận của xã hội trong tổ chức thực hiện. Các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng Thành ủy căn cứ chức năng nhiệm vụ tích cực tham mưu, theo dõi, đôn đốc và tổng hợp báo cáo theo quy định.

4. Ủy ban Kiểm tra Thành ủy xây dựng chương trình giám sát các cơ quan và trách nhiệm của người đứng đầu về việc tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết.

Ban chấp hành Đảng bộ thành phố kêu gọi các cấp các ngành, các cơ quan đơn vị, cộng đồng doanh nghiệp, mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn thống nhất, đoàn kết, phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu, các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2018 đã đề ra.

Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh ủy (B/cáo);
- Các Ban XDD và Văn phòng Tỉnh ủy (B/c);
- Các đ/c cán bộ của Tỉnh ủy theo dõi UB;
- HĐND, UBND thành phố (T/h);
- Các đ/c Thành ủy viên;
- Các Ban XDD, VP Thành ủy và TTBDCT TP;
- MTTQ, các đoàn thể, phòng, ban, ngành TP;
- Các cơ sở Đảng trực thuộc;
- Lưu VPTU.

**T/M BAN CHẤP HÀNH
BÍ THƯ**

(Đã ký)

Trần Văn Lâm